

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN MINH LONG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 423/UBND-KTTH

Minh Long, ngày 17 tháng 4 năm 2024

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026



Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã.

Trên cơ sở Công văn số 13/HĐND-VP ngày 08/4/2024 của Thường trực HĐND huyện về việc xem xét trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri (có văn bản cụ thể kèm theo); Công văn số 14/HĐND-VP ngày 08/4/2024 của Thường trực HĐND huyện về việc chuẩn bị nội dung phục vụ tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024.

Để đảm bảo nội dung tài liệu phục vụ tiếp xúc cử tri và báo cáo trước kỳ họp thường lệ của HĐND huyện giữa năm 2024. Chủ tịch UBND huyện đề nghị:

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao tham mưu UBND huyện giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri (có bảng tổng hợp ý kiến của cử tri kèm theo) gửi về UBND huyện qua hệ thống iOffice và mail công vụ: vp-minhlong@quangngai.gov.vn **chậm nhất trong ngày 19/4/2024.**

2. Giao Văn phòng huyện: Tổng hợp, tham mưu UBND huyện báo cáo kết quả giải quyết, trả lời gửi Thường trực HĐND huyện **trước ngày 22/4/2024.**

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT;
- VP: C, PCVP;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH



Đình Văn Điết

**BẢNG TỔNG HỢP
Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI**
(Kèm theo Công văn số 23/UBND-KTTH ngày 17/4/2024
của Ủy ban nhân dân huyện Minh Long)

Số TT	Nội dung	Cơ quan tham mưu thực hiện và báo cáo
I	Về lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp (có 01 kiến nghị)	
1	<p>Cử tri xã Thanh An, huyện Minh Long phản ánh: Lòng hồ Đồng Cẩn đã bị bồi lấp không đảm bảo nguồn nước tưới cho sản xuất nông nghiệp; sửa chữa lại vanh điều tiết nước đầu mỗi cửa cống hồ chứa Đồng Cẩn. Đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo kiểm tra khắc phục.</p> <p>Công văn số 3486/MTTQ-BTT ngày 04/01/2024 của Ủy ban MTTQVN tỉnh chuyển về UBND huyện (trong đó có 01 ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Thanh An).</p>	Phòng NN&PTNT huyện
II	Về lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường (có 03 kiến nghị)	
1	<p>Cử tri xã Thanh An tiếp tục kiến nghị: Hiện nay có một số hộ dân thiếu đất ở, một số nhà ở nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở đất (thôn An Phương, thôn Thượng Đổ), đề nghị cấp trên quan tâm quy hoạch đất ở khu dân cư tập trung tại ấp Gò Bắc, thôn Thượng Đổ tạo điều kiện cho Nhân dân có đất để xây dựng nhà ở ổn định lâu dài.</p> <p>* Tại Báo cáo số 134/BC-HĐND ngày 14/12/2023: HĐND huyện đánh giá đạt yêu cầu nhưng đề nghị UBND huyện cần tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn của huyện và UBND xã Thanh An kiểm tra, rà soát, tổ chức lấy ý kiến người dân và có văn bản gửi về huyện</p>	Phòng TN&MT huyện
2	<p>Cử tri thôn Long Thượng, xã Long Mai kiến nghị: Huyện hỗ trợ thùng đựng rác để thu gom rác thải sinh hoạt cho Nhân dân tại các điểm tập kết rác để thuận lợi cho xe đến thu gom và vận chuyển.</p> <p>* Tại Báo cáo số 134/BC-HĐND ngày 14/12/2023: HĐND huyện đánh giá đạt yêu cầu nhưng đề nghị UBND huyện cần tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn của huyện có văn bản đề nghị UBND xã Long Mai hướng dẫn người dân (tại Khu dân cư Đồng Tranh) làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất</p>	Phòng TN&MT huyện
3	<p>Cử tri thôn Mai Lãnh Hữu, xã Long Mai (khu dân cư Đồng Tranh) kiến nghị: Từ khi các hộ được cấp đất (năm 2019) và đã xây dựng nhà ở cho đến nay chưa có giấy chứng</p>	Phòng TN&MT huyện

	<p><i>nhận quyền sử dụng đất. Kiến nghị các cấp hướng dẫn cho 11 hộ đã được xây dựng nhờ ở làm các thủ tục để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong thời gian tới</i></p> <p>* Tại Báo cáo số 134/BC-HĐND ngày 14/12/2023: HĐND huyện đánh giá đạt yêu cầu nhưng đề nghị UBND huyện cần tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn của huyện có văn bản triển khai về UBND các xã lập nhu cầu hỗ trợ thùng rác tại các thôn trên địa bàn gửi về UBND huyện để tổng hợp xem xét, giải quyết.</p>	
III	Về lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản (có 01 kiến nghị)	
1	<p>Cử tri thôn Kỳ Hát, xã Long Mai kiến nghị: <i>Trong thời gian qua tuyến đường Phú Lâm - Hố Cả đã được huyện sửa chữa, nâng cấp, chấp vá một số đoạn đường bị xuống cấp. Tuy nhiên, hiện nay nhiều đoạn đường khác thuộc tuyến đường này tiếp tục bị xuống cấp, mặt đường bị bong tróc, khó khăn trong việc đi lại. Do vậy, cử tri kiến nghị huyện quan tâm nâng cấp lại tuyến đường này để người dân thuận lợi hơn trong việc đi lại. Đồng thời, kiến nghị huyện quan tâm xây dựng kênh mương thoát nước dọc trên tuyến đường này đoạn từ nhà ông Đinh Thanh Mâu đến cầu Hố Rê (bên trái tuyến) để thoát nước vào mùa mưa.</i></p> <p>* Tại Báo cáo số 134/BC-HĐND ngày 14/12/2023: HĐND huyện đánh giá đạt yêu cầu nhưng đề nghị UBND huyện cần tiếp tục chỉ đạo cơ quan chuyên môn của huyện có văn bản đề nghị UBND tỉnh và các sở, ngành hỗ trợ kinh phí để đầu tư xây dựng hoàn thiện Tuyến Phú Lâm - Hố Cả.</p>	Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện
IV	Về lĩnh vực Văn hóa - xã hội - giáo dục (có 01 kiến nghị)	
1	<p>Trường Mầm non xã Thanh An kiến nghị: <i>Cấp trên quan tâm xây dựng bồn hoa và lát gạch vỉa hè của trường, để tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.</i></p> <p>* Tại Báo cáo số 134/BC-HĐND ngày 14/12/2023: HĐND huyện đánh giá đạt yêu cầu nhưng đề nghị UBND huyện cần tiếp tục chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức kiểm tra và có văn bản đề xuất UBND huyện xem xét</p>	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện